

บทสรุป

การเขียนรายงานเรื่องนี้เนื้อหาเป็นเรื่องที่หลายวงการและชาวไทยทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะคำวาทธิดีคอมมิวนิสต์เป็นภาพพจน์ที่น่าเกลียดน่ากลัวสำหรับคนไทย ความคิดเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มเผยแพร่เข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ เป็นระยะเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ และประกาศตั้งพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ พรรคคอมมิวนิสต์ได้ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลารวม ๓๙ ปี อากัศตการณ์ความขัดแย้งและปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เป็นบรรยากาศในการดำเนินงานของพรรค ระยะเวลาดังกล่าวถ้าจะเปรียบเทียบกับพรรคกับขบวนการของบุคคลก็จะเปรียบได้กับคนที่เข้าสู่วัยกลางคนที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน ทรมานทั้งตองเผชิญหน้ากับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันอันสูงสุด คือการยึดอำนาจรัฐโค่นล้มเจ้า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโค่นการประมุขสมัชชาพรรคมาแล้ว ๓ สมัย แต่ยังไม่สามารถที่จะจัดการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่ ๔ ได้ เพราะความขัดแย้งทางค่านิยมการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้พรรคต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

ความขัดแย้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีมานานแล้ว เป็นการต่อสู้ทางด้านความคิดการเมืองภายในพรรคและภายในขบวนการปฏิวัติที่นำโดยพรรคหลายครั้ง แต่ไม่มีครั้งใดที่ส่งผลกระทบกระเทือนหนักหน่วงและกว้างขวางเท่ากับการต่อสู้ทางความคิดการเมืองที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ จุดเริ่มความขัดแย้งของพรรคฯ คือบรรยากาศความผันผวนทางการเมืองไทย การรัฐประหารกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กับมาตรการการกวาดล้างลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงของรัฐบาลธานินทร์ เป็นเหตุให้ปัญญาชน คองอพยพตัวเองออก "สุป่า" ไต่ไปเป็นกำลังสำคัญให้แก่พรรค ต่อมาแนวร่วมก็เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคฯ สำหรับความขัดแย้งทางอุดม

นอกพรรคถือว่าเป็นความขัดแย้งสากล

ความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยุคใหญ่ที่ควรพิจารณาถึงก็คือ  
 อุดมการณ์ เพราะอุดมการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นเรื่องแรกสุดของการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ  
 อุดมการณ์เป็นระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและสังคม ในความหมายของเหมาเจ๋อตุง  
 "อุดมการณ์นั้นไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่อำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นความสำเร็จที่นำไปสู่ความ  
 มุ่งหมายที่ปรารถนาเท่านั้น แต่อุดมการณ์ยังเชื่อมกำลังบุคคลที่อยู่ในองค์การของพรรคคอมมิวนิสต์  
 จีน โดยเน้นแนวทางของมวลชน" ถ้าตีความหมายว่าอุดมการณ์คือระบบความคิดความเชื่อใน  
 แนวทางชีวิตและสังคม ความคิดความเชื่อของมนุษย์เรานั้นย่อมมีแตกต่างกันแล้วแต่สถานที่  
 และช่วงเวลา และถ้าจะใช้อุดมการณ์ในความหมายของเหมาเจ๋อตุง แสวงถึงอุดมการณ์ของ  
 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  
 ไทยยังไม่สามารถสร้างอุดมการณ์ของพรรคที่เหมาะสมกับสังคมไทยได้ เพราะอุดมการณ์ของ  
 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลอกเลียนแบบอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเหมือน  
 กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วง พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๘๐ ลอกเลียนอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์  
 รัสเซีย แต่หลังจากเหมาเจ๋อตุงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหมาเจ๋อตุงเป็น  
 ผู้กำหนดอุดมการณ์ซึ่งเป็นของตัวเองและมีวิถีการปฏิบัติของตัวเอง ภายหลังจากอุดมการณ์คอมมิวนิสต์  
 ขัดแย้งกันซึ่งถือเป็นความขัดแย้งสากลที่สาธารณรัฐประชาชนจีนขัดแย้งกับสหภาพโซเวียต และ  
 สาธารณรัฐประชาชนจีนขัดแย้งกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง  
 ประเทศไทยซึ่งมีอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีผลโดยตรงต่อการขานรับทฤษฎีสามโลก  
 ส่วนความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะวิเคราะห์จากองค์ประกอบที่สำคัญ  
 ของพรรคคือพรรคแนวร่วม กองกำลังติดอาวุธ

ความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถือพิจารณาจากโครงสร้างการ  
 จัดตั้งรูปแบบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง  
 ประเทศไทย ๒๕ คน ศูนย์การนำ ๗ คน มี ๔ คนที่เชื่อสายจีนอย่างเกิดเกล้าคือ ทรง  
 นพคุณ วิรัช อังคณาพร อุดม สีสุวรรณ คำวี เรื่องสุธรรม ชง แจ่มศรี ประสิทธิ์  
 ตะเพียนทอง เมื่อโหวตคะแนนเสียงกลุ่มที่เห็นด้วยกับสายจีนจะชนะทุกครั้งไป สำหรับคณะ

กรรมการกลาง ๒๕ คนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นบุคคลที่มีอายุเฉลี่ย ๖๐ ปี ยกเว้น เจริญ วรธงาม เป็นกลุ่มที่เคยไปศึกษาที่สถาบันมาร์กซ์ - เลนินในกรุงปักกิ่ง ส่วนใหญ่เป็นบุคคลสูงอายุและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชาชนชาวไทย ถูกโจมตีว่ามีเชื้อสายจีน บางคนพูดไทยไม่ค่อยชัด การดำเนินนโยบายต่าง ๆ รับมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทำให้สมาชิกพรรค แนวร่วมไม่เห็นด้วยกับแนวทางของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

จากเหตุการณ์รัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าที่มั่นเขตสี่แควยินที่ค่อนข้างมั่นคงและทุกทวนที่ทองการ เขาป่าที่มั่นสี่แควยินที่พร้อมที่จะให้ความปลอดภัย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรองรับแนวร่วมในกรณีฉุกเฉิน พวกปัญญาชนหัวก้าวหน้าเหล่านี้ก็จะถูกส่งตัวไปอบรมที่สำนักสามสิบ A และมอบหมายให้เป็นกรรมการพรรคที่มีความยากลำบากมาก แนวร่วมบางคนก็ต้องเข้ากองทัพปลดแอกแนวร่วมบางคนก็ทำหน้าที่ฝ่ายการผลิต ฝ่ายทำงานมวลชน การที่แนวร่วมใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างแท้จริงทำให้แนวร่วมนั้นมีโอกาสศึกษาพรรค ผู้นำพรรค นโยบายภายในพรรค นโยบายต่างประเทศ ทฤษฎีแนวทางการปฏิวัติที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อยู่ การสัมผัสและลงมือปฏิบัติงานกับพรรคจริงในฐานะนักปฏิวัติทำให้ภาพพจน์จินตนาการที่เคยคาดคิดไว้ไม่สามารถเชื่อมโยงได้กับการปฏิวัติประเทศไทยให้เป็นจริงขึ้นมาได้ และแนวร่วมเป็นคนหนุ่มสาว สาวส่วนใหญ่มีความรอนแรงในการต่อสู้ ระคับการศึกษาที่สูงกว่า และการมีโอกาสเปิดกว้างในการรับรู้อุดมการณ์มาร์กซ์ - เลนิน เหนือเจตจูง ตลอดจนการศึกษารูปแบบแนวทางการปฏิวัติของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้กว้างขวางกว่าและการวิเคราะห์สภาพการความเป็นไปในสังคมไทยได้ดีกว่าสมาชิกพรรคซึ่งเข้าป่ามาเป็นเวลานาน และวิเคราะห์สภาพสังคมว่าไทยเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ซึ่งปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว ตลอดจนผู้นำพรรคไม่สามารถสร้างศรัทธาในแนวร่วมได้ จึงเกิดความขัดแย้งซึ่งมีมากมายสำหรับความขัดแย้งในแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ความขัดแย้งของแนวร่วมแบ่งได้เป็นกรณีใหญ่ได้ดังนี้ ความขัดแย้งในเรื่องทฤษฎีปฏิวัติ แนวทางการปฏิวัติ ความขัดแย้งในอุดมการณ์ ความขัดแย้งในตัวผู้นำพรรคกับแนวร่วม ความ

ครอบครัว แนวร่วมจึงได้เข้ามาขอตัวทอทางราชการจำนวนมากมาย ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสต์อยู่ระยะที่สูญเสียชีวิตแนวร่วมและนับรวมกองทัพปลดแอกมากที่สุด จากสถิติมีผู้ออกการร้ายเข้ามาขอตัวถึง ๑,๕๔๕ คน จับกุมได้ ๖๐๐ คน บาดเจ็บ ๓๒๖ คน ตาย ๕๕๓ คน จากสถิตินี้เป็นเครื่องยืนยันแน่ชัดว่าทอที่มีความซัดเซงภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แนนอน และการออกมาของแนวร่วมมีอยู่ ๒ แนวทาง คือแนวทางหนึ่งยุติการต่อสู้ในการปฏิวัติแล้วโดยสิ้นเชิง และแนวทางที่สองยังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิวัติอีกตามอุดมการณ์ของคนซึ่งก็มีอยู่ ๒ แนวทางคือ เสนอแนวทางการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ ส่วนหนึ่งเข้ามาขอตัวเพื่อประสงค์ทำให้ในเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

๔. สำหรับทางค่านกองทัพปลดแอก ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์สภาพสังคมของไทยว่าเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ทำให้ยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธี กำหนดสงครามกองโจร ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมือง แดสดำเนินการในอินโดจีนต้นแปร สหภาพโซเวียตสามารถเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ความสนับสนุนค่านที่หักเหและเสียบง อาวุธ อาหาร ใกล้เคียงความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาด โดยการขับไล่อสมาชิกพรรคและแนวร่วมที่อาศัยอยู่ในดินแดนสาธารณรัฐประชาชนลาวออกจากประเทศของกึ่งทั้งหมดถึง ๒๑ จุด จากยุทธวิธีสงครามกองโจรต้องมีแหล่งที่หักเหและต้องได้รับความช่วยเหลือทางค่านเสียบง อาวุธ อาหาร ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้ยุทธวิธีสงครามประชาชน กำหนดศัตรูตัวหลักขึ้นมาคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหภาพโซเวียต ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือใช้ยุทธศาสตร์ป่าประสานเมือง

ในช่วงระยะเวลา ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ นั้น ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขยายการก่อการร้ายแบบก้าวกระโดด จากสถิติการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทางราชการกับผู้ออกการร้ายมีจำนวนสูงสุดถึง ๑,๐๕๐ ครั้ง เหตุการณ์ที่สร้างความสิ้นสะเทือนขวัญแก่ชาวไทยคือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ผู้ออกการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิง

และการก่อการร้ายช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๒๒ การก่อการร้ายมีจำนวนลดลงจากเดิมคือ พ.ศ. ๒๕๒๑ จากสถิติการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทางราชการกับผู้ก่อการร้าย ๘๖๗ ครั้ง และปี ๒๕๒๒ มีจำนวน ๓๓๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สูญเสียอาวุธ ปืนพก ปืนลูกซอง ปืนเล็กยาว ปืนอโต้แมทิ เครื่องยิงจรวด ลูกกระเบิดขวาง ในอัตราที่มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๒๐, ๒๕๒๑

สรุปผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือการเกิดพรรคใหม่ พรรคไทยอิสลามแห่งชาติ จากผลความขัดแย้งทางสากลและนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมนันท์ เครื่องมือสื่อสารชั้นสำคัญในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่ทำหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อและเชื่อมโยงแนวร่วมมาเป็นเวลา ๑๒ ปี ต่อยุติการออกกระจายเสียงโดยการปิดตัวเองลงในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พยายามอยู่ ๒ ปี จนบัดนี้เจ้าหน้าที่ทางราชการกรมประมวลข่าวกลางได้พบคลื่นส่งกระจายเสียงแห่งใหม่ ได้ทำการโจมตีรัฐบาลเปรมและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างวินิจฉัยว่าวิทยุที่เปิดใหม่นี้ใช้สถานที่อยู่ตำบลโคกและประเทศโคก และไม่สามารถจะระบุว่าวิทยุที่เปิดนี้จะเปิดนานแค่ไหน

สำหรับตอนสุดท้ายนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ทำนายอนาคตของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างมากมายก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างเลือกสรรอุดมการณ์ ตลอดจนทฤษฎีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะต้องสร้างอุดมการณ์ของพรรคขึ้นมาใหม่ และวิเคราะห์สังคมไทยให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ใช้ทฤษฎีปฏิบัติที่เป็นของไทย แต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกำลังแสวงหาความหวังต่อกับปฏิบัติที่จะประสานทฤษฎีและพัฒนาทฤษฎีปฏิบัติให้ไปสู่เป้าหมาย ถึงแม้พรรคจะสูญเสียแนวร่วมและนักรบจำนวนมากมาย แต่แนวร่วมก็เป็นเพียงแค่นักรวมงานระดับพื้นฐาน ไม่ค่อยมีบทบาทุมหัวใจพรรค ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน จะมีสมาชิกแนวร่วมออกมามอบตัวมากมายก็

วิเคราะห์ถึงผลดีของการออกจากป่าของสมาชิกพรรคและแนวร่วมได้เสนอแนวความคิดหา  
 ทฤษฎีแนวทางการปฏิวัติที่เข้มงวดกว่าเดิม และแนวร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้สึกความเข้าใจ  
 เกี่ยวกับภาพพจน์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวไทยมากขึ้นกว่าเดิม

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ พรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงระหว่างความ  
 ชัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดผลในการพัฒนาพรรคก้าวหน้าไประดับหนึ่ง ในพรรค ผู้นำพรรค แนวร่วม  
 กองทัพปลดแอกหมายถึงทฤษฎีการปฏิวัติ แนวร่วมและกองทัพปลดแอกทฤษฎีการปฏิวัติพัฒนา  
 รุกหน้ารุกเร็วมาก การพัฒนาแนวร่วมคือพรรคได้แยกแยะคัดเลือกคุณภาพของบุคคลมากกว่า  
 ปริมาณ ส่วนค่านกองทัพปลดแอกทำงานได้ผลแบบก้าวกระโดด และทฤษฎีการปฏิวัติถูกคิดค้น  
 วิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีแนวทางการรูปแบบ ยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธีทั้งของเลนิน ของมาร์กซ์ ของ  
 เหมาเจ๋อตุง และแนวทางการปฏิวัติของประเทศต่าง ๆ เช่น การปฏิวัติของคิวบา การปฏิวัติ  
 นิคารากวา โค้ดพิมพ์เผยแพร่กว้างขวางขึ้น และในส่วนของปฏิวัติคือยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีของ  
 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ถูกปรับปรุงยุทธวิธีสงครามกองโจร ยุทธวิธีสงครามประชาชน และ  
 ยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมือง ยุทธศาสตร์ป่าประดานเมือง

ส่วนที่พัฒนาชาติที่สุดคือค่านผู้นำพรรค ซึ่งเป็นองค์กรนักปฏิวัติ ศูนย์การนำ คณะ  
 กรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลสูงอายุ ในค่านศูนย์  
 การนำและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงค่าน  
 ตัวบุคคล พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอนาคตจะต้องพัฒนาผู้นำการปฏิวัติหรือองค์กร  
 นักปฏิวัติซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพื่อจะสร้างอุดมการณ์ของพรรคเชื่อมโยงส่วนประกอบทั้งสาม  
 ของพรรค เมื่อนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็อาจจะบรรลุเป้าหมายในการปฏิวัติ  
 และตรามโกลีธาพลังคมไทยยังมีช่องว่างทางชนชั้นความซับซ้อนใจทางเศรษฐกิจ ความยากไร้  
 ทางวัตถุ และความบกพร่องในการบริหารงานของรัฐบาลตลอดจนข้าราชการแล้ว ๆ ส่วนน้อย  
 ในวงราชการไทย การคอร์รัปชันเป็นเงื่อนปมเหมือนมะเร็งร้ายในสังคมที่รักษาไม่ได้ รักษา  
 ได้แค่การเยียวยาชั่วคราวชั่วคราวในรัฐบาลบางสมัยเท่านั้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้พรรค  
 คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังคงอยู่ได้แม้ว่าจะผ่านการปราบปรามมาอย่างไรก็ตามของ

ข้อเสนอแนะแนวทางที่รัฐบาลจะใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

๑. รัฐบาลควรที่จะสร้างและพัฒนารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เป็นจริงมากขึ้นในแง่ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพราะคุณลักษณะของชนชาวไทยในประเทศไทยนี้มีความรักและหวงแหนสิทธิเสรีภาพรักความเป็นอิสระ ตลอดจนสภาพทางสังคมไทยที่ยังมี ชาตินิยม ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นตัวจรรโลงสังคมไทยอยู่

๒. รัฐบาลควรที่จะสนับสนุนแนวทางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี้ต่อไป เพราะการแตกแยกภายในพรรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามเป้าหมายในการที่จะทำการปฏิวัติ

๓. การที่รัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ดำเนินนโยบายสร้างบรรยากาศ "การมีส่วนร่วมทางการเมือง" ของประชาชนและประกาศรับผู้ที่ออกจากป่านั้นก็ได้ผลระดับหนึ่ง แต่เมื่อถึงรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นโยบายนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้น และผู้นำนักศึกษาที่เป็นแนวทางได้ออกจากป่ามอตัวกับทางการ เป็นจำนวนมาก และรัฐบาลใช้นโยบายเปิดกว้างเสรีมากขึ้นไป จนอาจเป็นชนวนให้มีผู้แปลกปลอมจากป่าวางแผนเข้ามาปฏิบัติการร้ายเข้ามาปฏิบัติงานในเมืองได้อย่างง่ายดาย รัฐบาลควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการสอดส่อง ซึ่งเรื่องนี้ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการปราบปรามคอมมิวนิสต์ว่าทางการมิได้ระลึาใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด ในทางตรงข้ามได้จับเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ออกจากป่าอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา